

Bám sát thực tiễn, giải quyết những vấn đề cử tri kiến nghị

BÀI 2: GIẢI “BÀI TOÁN” RÁC THẢI NÔNG THÔN - CẦN SỰ ĐỒNG THUẬN CỦA NHÂN DÂN

Cắt vấn đề đồng chí Nguyễn Văn Trường, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, đại biểu Phạm Văn Soi, Bí thư Đảng ủy xã Canh Tân (tổ Hưng Hà) cho biết: Hiện nay, nhận thức và thói quen phân loại rác thải của một bộ phận người dân còn hạn chế, chưa tuân thủ quy định của Luật Bảo vệ môi trường; công tác quản lý, quy hoạch bãi rác tập trung, quản lý vận hành, thu gom, vận chuyển, xử lý rác của các đơn vị thực hiện công ích, lò đốt, công nghệ còn nhiều bất cập; đề nghị đồng chí Giám đốc Sở cho biết định hướng và giải pháp xử lý rác thải, bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh để đáp ứng yêu cầu trước mắt và lâu dài?

Về nội dung này, đồng chí Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết: Theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường

năm 2020, rác thải sinh hoạt phải được phân loại tại nguồn; cơ sở thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt có trách nhiệm phối hợp với UBND cấp xã, đại diện khu dân cư xác định thời gian, địa điểm, tần suất và tuyến thu gom; sử dụng các phương tiện, thiết bị phù hợp để thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt bảo đảm đúng quy định. UBND cấp xã có trách nhiệm kiểm tra việc thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt. Công tác đầu tư, phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt là trách nhiệm của UBND cấp xã. Để thực hiện tốt công tác quản lý rác thải sinh hoạt cần có sự vào cuộc đồng bộ của cấp ủy, chính quyền địa phương và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Thực hiện các quy định của Luật Bảo vệ môi trường, Sở Tài nguyên và

Môi trường đã tham mưu UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các nhiệm vụ về quản lý chất thải rắn sinh hoạt và chất thải nhựa; ban hành kế hoạch bảo vệ môi trường tỉnh Thái Bình đến năm 2025, hướng dẫn triển khai công tác bảo vệ môi trường nông thôn... Sở cũng tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh và kế hoạch phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, chủng loại... Trong khi đó, việc phân loại rác thải tại nguồn mới chỉ được quan tâm chỉ đạo thực hiện tại một số xã về đích nông thôn mới nâng cao, việc duy trì và thực hiện đồng bộ

còn chưa hiệu quả; ý thức trách nhiệm về công tác thu gom, phân loại của một bộ phận nhân dân còn chưa cao, vẫn còn hành vi xả rác thải ra ngoài môi trường không đúng quy định. Mặt khác, qua rà soát các lò đốt rác thải trên địa bàn tỉnh cho thấy đã có nhiều lò đốt đã xuống cấp, hỏng không thể hoạt động, một số lò đốt không hoạt động thường xuyên; đặc biệt nhiều khu vực nhà đất lò đốt, đốt rác bên ngoài lò đốt gây ô nhiễm môi trường.

Trước thực trạng trên, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành văn bản đề nghị UBND các huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chỉ đạo các phòng, đơn vị chức năng liên quan và UBND các xã, thị trấn khẩn trương kiểm tra, rà soát, chấn chỉnh công tác thu gom,

trường: Để đẩy nhanh việc đầu tư dự án nhà máy xử lý rác thải tập trung cần có sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân để có mặt bằng triển khai xây dựng, sớm đưa dự án đi vào hoạt động. Về phía Sở sẽ triển khai sâu rộng kế hoạch thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh và kế hoạch phân loại chất thải rắn sinh hoạt sau phân loại. Sở sẽ phối hợp với UBND cấp huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường

tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật nhằm nâng cao nhận thức về phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn; tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong nhân dân về sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác thải công nghệ cao trên địa bàn tỉnh; tuyên truyền công tác thu gom, vận chuyển, xử lý riêng chất thải rắn sinh hoạt sau phân loại. Sở sẽ phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện cơ

(còn nữa)
THU HIỀN



Phụ nữ xã Phong Châu (Đông Hưng) phân loại rác tại nhà để giảm lượng rác thải ra môi trường.

Thanh Tân dân vận khéo



Mô hình HTX Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ mây tre đan Thanh Tân.

Những năm qua, cấp ủy, chính quyền xã Thanh Tân (Kiến Xương) đã thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo”, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng, từ đó xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo. Ông Nguyễn Văn Hoai, Phó Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Đảng ủy xã đã ban hành nhiều nghị quyết để triển khai phong trào thi đua “Dân vận khéo”, đồng thời yêu cầu các ban, ngành đăng ký mô hình cụ thể. Trong đó, Hội Cựu chiến binh đăng ký mô hình an ninh tự quản; Hội Nông dân đăng ký mô hình tích tụ ruộng đất; Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) đăng ký mô hình thu gom, phân loại rác thải tại cơ sở để giảm quỹ hỗ trợ phụ nữ, trẻ em nghèo và phân loại, xử lý rác thải thành phân bón cho cơ... Các mô hình đã tập trung giải quyết những vấn đề cơ bản, bức thiết của địa phương, hướng vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu. Đặc biệt, mô hình “Biến rác thải thành tiền” của Hội LHPN xã không chỉ góp phần duy trì thực tiễn tốt tiêu chí số 17 về môi trường trong xây dựng nông thôn mới mà còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc từ việc gây quỹ để hỗ trợ phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Do đó, mô hình này sớm được chỉ đạo nhân rộng ra toàn xã.

Bà Đảng Thị Thu, Chủ tịch Hội LHPN xã cho biết: Từ cuối năm 2021, Hội triển khai thực hiện mô hình thu gom, phân loại rác

lượng rác thải đáng kể ra bãi rác tập trung so với trước.

Bên cạnh đó, Hội LHPN xã Thanh Tân còn thực hiện mô hình dân vận khéo trong phát triển kinh tế, tạo điều kiện cho nhiều hội viên có việc làm ổn định lúc nông nhàn. Bà Nguyễn Thị Doan, Giám đốc HTX Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ mây tre đan Thanh Tân cho biết: Từ năm 2003 tôi đã đưa nghề mây tre đan về địa phương. Được sự quan tâm của chính quyền địa phương, Hội LHPN huyện, xã, năm 2019 tôi thành lập HTX và dạy nghề mây tre đan cho bà con. Đặc thù của nghề này là những người trung tuổi, cao tuổi đều làm được nên rất phù hợp với nguồn lao động lớn tuổi ở nông thôn. Do đó, đã có hơn 300 lao động trong và ngoài xã tham gia làm nghề với thu nhập bình quân từ 3 - 3,5 triệu đồng/người/tháng.

Bà Đinh Thị Quy, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn An Cơ Đông bộc bạch: Từ ngày HTX thành lập đến nay không chỉ tôi mà 25 hội viên cao tuổi trong thôn đều có việc làm, thu nhập ổn định trong lúc nông nhàn. Nghề phụ đã giúp các hội viên cải thiện cuộc sống, tình làng nghĩa xóm thêm đoàn kết, gắn bó.

Phong trào thi đua “Dân vận khéo” ở Thanh Tân ngày càng lan tỏa mạnh mẽ, đóng góp tích cực vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, công tác giảm nghèo của địa phương.

THU THÚY

Tận tâm, tận tình với người bệnh

Chúng tôi tìm gặp điều dưỡng Nguyễn Thị Kim Thủy khi chị đang làm công việc thường ngày của mình là chăm sóc người bệnh. Bên chiếc xe tiêm, điều dưỡng Thủy thăm hỏi tình hình sức khỏe của từng người rồi bắt tay vào công việc. 21 năm công tác trong ngành y, công việc của chị rất đa dạng, từ tiêm truyền cho bệnh nhân, hoàn thiện hồ sơ bệnh án đến lấy mẫu xét nghiệm... Đặc thù của Khoa Nội chủ yếu là bệnh nhân cao tuổi, mắc bệnh mạn tính. Vì thế, bác sĩ, điều dưỡng cũng vất vả hơn, phải theo dõi sát tình hình sức khỏe của người bệnh bởi người có bệnh mạn tính, cao tuổi dễ diễn biến trở nặng nhanh. Trong quá trình công tác, điều dưỡng Thủy đã gặp nhiều trường hợp nặng, người bị giảm bão hòa oxy máu, huyết áp giảm kèm theo rối loạn tiêu hóa, mất nước, người đau ngực, nhồi máu cơ tim... và cả người bệnh không có người thân chăm sóc. Thấy hiểu, chia sẻ với người bệnh không có người thân chăm sóc, coi người bệnh như người nhà, chị đã tự đi mua cháo, cho bệnh nhân ăn và hỗ trợ vệ sinh cá nhân. Công việc vất vả là thế song điều dưỡng Thủy vẫn luôn tận tâm, tận tình với người bệnh bởi chị xác định điều dưỡng viên như người “làm dâu trăm họ”, khi bệnh nhân đau, khó khăn, khó tính thì phải dựa để họ thực hiện theo đúng phác đồ điều trị, có như thế mới nhanh khỏi bệnh.

Bệnh nhân Hoàng Thị Nguyễn, xã Minh Khai (Vũ Thư) chia sẻ: Các bác sĩ, nhân viên y tế Khoa Nội, trong đó có điều dưỡng Thủy rất nhiệt tình, hướng dẫn chăm sóc bệnh nhân chu đáo. Mỗi điều trị 3 ngày ở Khoa nhưng tôi thấy điều dưỡng Thủy rất gần gũi, thường xuyên quan tâm, động viên. Đó cũng là nguồn động lực để người bệnh chúng tôi yên tâm điều trị.

1 trong 135 điều dưỡng tiêu biểu của cả nước trong phòng, chống dịch

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại các buồng bệnh được phân công phụ trách, điều dưỡng Thủy mới có thời gian ngồi lại với chúng tôi để chia sẻ về quãng thời gian 3 tháng tham gia phòng, chống dịch Covid-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Chị cho biết: Lúc ấy, nghe thông tin trên báo, đài về tình hình dịch Covid-19 ở các nước, tôi biết rằng đây là dịch bệnh rất nguy hiểm, đồng thời

Vì người bệnh - quên cả thời gian

“... Mỗi ngày bước chân vào buồng bệnh, tôi quên cả khái niệm thời gian. Chúng tôi quay cuồng trong công việc, tìm cách tốt nhất để chăm sóc từng bệnh nhân, đặc biệt lưu tâm những bệnh nhân tuổi cao, bệnh nhân không nơi nương tựa” - đó là chia sẻ đầy cảm xúc của điều dưỡng Nguyễn Thị Kim Thủy, Khoa Nội, Bệnh viện Đa khoa Vũ Thư về thời gian tham gia phòng, chống dịch Covid-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Câu chuyện của chị khiến nhiều người xúc động và là 1 trong 3 câu chuyện có nhiều lượt bình chọn nhất trên cổng bình chọn của Công đoàn Y tế Việt Nam. Chị là 1 trong 135 điều dưỡng viên tiêu biểu của cả nước được vinh danh trong công tác phòng, chống dịch giai đoạn 2020 - 2023.

xác định tinh thần luôn phải sẵn sàng nếu không may dịch xảy ra ở nước mình. Khi dịch diễn biến phức tạp tại Thành phố Hồ Chí Minh, tôi cùng 5 đồng nghiệp của Bệnh viện Đa khoa Vũ Thư đã viết đơn xin đi chỉ viện tham gia phòng, chống dịch. Dù biết được sự nguy hiểm của dịch Covid-19 qua các kênh thông tin song khi vào tận nơi, chứng kiến tận mắt, tôi thực sự “sốc” bởi lượng bệnh nhân quá đông, nhiều bệnh nhân nặng và bệnh nhân tử vong nhanh. Cho đến hôm nay tôi vẫn không thể nào quên được quãng thời gian ấy. Có lúc vừa vào buồng bệnh, tôi đã nghe thấy tiếng bệnh nhân thều thào qua máy thở: “Chị ơi, cứu em với”. Câu nói ấy và khoảnh khắc sinh tử của bệnh nhân khiến tôi biết rằng dù khó khăn đến đâu mình cũng phải quyết tâm, nỗ lực, không được chùn bước. Thế là tôi hòa vào guồng quay công việc, vừa là điều dưỡng vừa là tạp vụ, lao công và “kiềm” luôn người nhà bệnh nhân. Dù thời gian của mỗi ca trực là 8 tiếng song khối lượng công việc lớn đã khiến tôi quên đi cả khái niệm thời gian, chỉ mong bệnh nhân đáp ứng điều trị, nhanh khỏi bệnh.

Trong 3 tháng chi viện, hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhiều bệnh nhân đã được các bác sĩ, điều dưỡng cứu sống song vẫn có những bệnh nhân không qua khỏi. Nói đến đây, điều dưỡng Thủy không giấu được cảm xúc, những giọt nước mắt chực trào trên phòng, mỗi buổi của chị cũng là nỗi buồn, sự xót xa chung của các bác sĩ, nhân viên y tế khi nhìn người bệnh tử vong mà “lực bất tòng tâm”.

Sau những ngày tháng vất vả phòng, chống dịch, chứng kiến ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết, điều dưỡng Thủy cùng đồng nghiệp trở lại với công việc thường ngày



Với quan niệm điều dưỡng viên như người “làm dâu trăm họ”, điều dưỡng Nguyễn Thị Kim Thủy luôn tận tâm, tận tình chăm sóc người bệnh.

Câu chuyện của điều dưỡng Nguyễn Thị Kim Thủy - 1 trong 3 câu chuyện có lượt bình chọn nhiều nhất trên cổng bình chọn của Công đoàn Y tế Việt Nam:

Ngay ca trực đầu tiên, vừa bước vào phòng bệnh, thoáng nhìn thấy bệnh nhân tên Nguyễn Xuân H đang thở mask, có dấu hiệu chuyển biến nặng, kịp chúng tôi tất cả đều dồn vào để cấp cứu rồi gọi xe chuyển bệnh nhân lên Bệnh viện Chợ Rẫy, mọi người đều lo lắng khi thấy tình hình nguy cấp của bệnh nhân. Một tiếng sau, đồng nghiệp tôi quay về thông báo rằng bệnh nhân đã tử vong trên đường.

Cả dịp lặng im, không ai nói gì... Xót xa.

Song, chính cả sức từ ca trực đầu tiên ở đơn vị chi viện đã giúp tôi dùng cảm đối diện với thực tế. Tôi nhận ra bản thân phải quyết tâm hơn, bởi chỉ có “tình thân thiết” mới có thể chăm sóc tốt cho các bệnh nhân - những người không có người thân bên cạnh những lúc nguy kịch nhất, kể cả phải giã chia lìa...

tại Bệnh viện Đa khoa Vũ Thư. Thế nhưng, với chị, đó là những ngày tháng không thể nào quên. “Covid-19 đã giúp chúng tôi hiểu được sự nguy hiểm, những đau thương, mất mát của dịch bệnh nhưng cũng từ đó mỗi cán bộ, bác sĩ, nhân viên y tế lại có thêm kinh nghiệm, rèn luyện bản lĩnh để trưởng thành, vững vàng hơn” - điều dưỡng Thủy chia sẻ.

Với những đóng góp trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, điều dưỡng Nguyễn Thị Kim Thủy vinh dự được UBND Thành phố Hồ Chí Minh tặng huân hiệu Việt Nam phối hợp tổ chức tại Hà Nội.

Bác sĩ Phùng Ngọc Quang, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Vũ Thư cho biết: Điều dưỡng Nguyễn Thị Kim Thủy là cán bộ có nhiều năm trong nghề.

Trong công việc và các hoạt động đoàn thể, đồng chí rất nhiệt huyết, trách nhiệm, luôn hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Với người bệnh đồng chí luôn nhẹ nhàng, ân cần, với đồng nghiệp đồng chí luôn gần gũi, cởi mở. Thời điểm dịch bệnh phức tạp, đồng chí đã xung phong lên đường nhận nhiệm vụ dù biết sẽ đối mặt với nhiều khó khăn, vất vả. Hy vọng, tinh thần trách nhiệm và sự nhiệt huyết của điều dưỡng Nguyễn Thị Kim Thủy sẽ là động lực để các bác sĩ, nhân viên y tế trề học tập, noi theo.

HOÀNG LANH